



ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com

ครั้งที่ 225/2554

8 กุมภาพันธ์ 2554

กระทรวงเกษตรฯ คาดปริมาณปุ๋ยในสต็อกเพียงพอทำนาปรัง ด้านปรับราคาจำเป็นต้องเป็นไปตามกลไกตลาดโลก หวังกระทรวงพาณิชย์พิจารณาอย่างเป็นธรรมต่อเกษตรกร

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า สำหรับสถานการณ์ปุ๋ยเคมีที่เวลานี้มีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นในตลาดโลก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาปุ๋ยในประเทศที่ต้องปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะดังกล่าวด้วยนั้น ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีภารกิจและหน้าที่ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ย่อมไม่สบายใจในประเด็นดังกล่าว เนื่องจากปุ๋ยเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิต คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 17-20% ถึงแม้ว่าการที่ราคาปุ๋ยสูงขึ้นอาจไม่ส่งผลกระทบมากนัก เพราะราคาสินค้าเกษตรที่ดีในระยะนี้อาจมาทดแทนส่วนดังกล่าวได้ แต่ก็หวังว่ากระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในเรื่องดังกล่าวจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

สำหรับปริมาณปุ๋ยในสต็อกนั้น เมื่อเดือนธันวาคม 2553 มีปริมาณปุ๋ยในสต็อกอยู่ที่ 6 แสนตัน โดยตัวเลขปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงพาณิชย์ ส่วน ปริมาณการนำเข้า ณ เดือนมกราคม 2554 อยู่ที่ประมาณ 2 แสนตัน ซึ่งหากประมาณการตามตัวเลขข้างต้นคาดการณ์ว่าจะเพียงพอสำหรับการทำนาปรังนี้ ส่วนการปรับขึ้นราคานั้นอยู่ในอำนาจของกระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากปุ๋ยเป็นสินค้าที่อยู่ในรายการควบคุมราคา อย่างไรก็ตาม จุดประสงค์หลักของกระทรวงเกษตรฯ คือ ต้องการให้เกษตรกรได้ซื้อปุ๋ยในราคาที่เป็นธรรมและมีคุณภาพ อันจะส่งผลดีต่อการผลิตสินค้าเกษตรทั้งระบบ

นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเกอส์ช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย กล่าวว่า แนวโน้มการขึ้นราคาปุ๋ยของไทยผูกโยงอยู่กับราคาตลาดโลก ส่วนอำนาจการตัดสินใจเรื่องดังกล่าวของภาครัฐอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะต้องพิจารณาไม่ให้เกิดการได้เปรียบในส่วนของผู้ค้ามากเกินไป ซึ่งจะเป็นการเอาเปรียบเกษตรกร โดยหากจะปรับขึ้นราคาก็จะต้องมีความเป็นธรรมต่อเกษตรกรด้วย เพราะถ้าเกษตรกรอยู่ได้ ผู้ค้าปุ๋ยก็อยู่ได้ และในอนาคตอันใกล้ จะมีความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และภาคเอกชน เพื่อทำกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน ในการที่จะให้ความรู้กับเกษตรกรและ ประชาชนเรื่องการใช้สารเคมี การใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง หรือด้านอื่นๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการคืนกำไรสู่สังคมแล้ว ยังถือเป็นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะนำไปสู่การประสานความเข้าใจอันดีในประเด็นต่างๆ อีกด้วย